



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติแจ้งความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเสนอผลงานที่คาดว่าจะให้ ก.พ.ทำการประเมิน จำนวน ๒ เรื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้เสนอผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่มีผู้เสนอผลงานรวม ๙ ราย และคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นผู้ขอรับการประเมินบุคคลและผลงานตามองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ได้ประกาศให้ทราบแล้ว ผลปรากฏว่าข้าราชการทั้ง ๙ ราย ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยเลขาธิการ กปร. เห็นชอบให้ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ ๑ เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ คือ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ ขอรับการประเมินในตำแหน่งเลขที่ ๕ (ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ทั้งนี้

๑. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงานโดยต้องเสนอผลงานให้เลขาธิการ กปร.เห็นชอบและมีเอกสารขอรับการประเมินและผลงานที่จะประเมินที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งให้ ก.พ.พิจารณามีมติให้ผลงานผ่านการประเมินภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้จัดทำคำขอประเมิน หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกนี้ ซึ่งคณะกรรมการจะไม่พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงาน โดยคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติรายอื่นเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานต่อไป

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีความประสงค์จะทราบคะแนนประเมินบุคคลของตนเอง สามารถยื่นคำขอทราบผลคะแนนต่อเลขาธิการ กปร. โดยผ่านผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นาย دنุชา สินชวานนท์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ